
Skólaráðsfundur                                        3. Júní 2014. 
 
 
Mætt voru; Örn  skólastjóri, Inga aðstoðarskólastjóri, Kristín og Birna fulltrúar 
kennara, Þorsteinn fulltrúi starfsmanna, Aron  og Snorri fulltrúar nemenda,Þóra 
og Hafdís  fulltrúar foreldra og Ingólfur fulltrúi grenndarsamfélags, starfsmaður KR 
og foreldri. 
 
Örn fór lauslega yfir rekstraáætlun skólans fyrir árið 2014. 
 
Kynntar nýjustu niðurstöður úr skólapúlsinum. 
 
Nemendaráð hefur sent á sviðsstjóra SFS og USS niðurstöður athugunar á skólalóð 
v/úreldunar og ónógs viðhalds. Skólaráð sendi bréf til stuðnings þessu erindi 
nemenda. 
 
Ingólfur fulltrúi grenndarsamfélags þakkaði samstarf í skólaraði en hann fer nú úr 
ráðinu. Einnig þakkaði Þorsteinn umsjónarmaður samstarf en hann hættir störfum 
við skólann nú í vor 
 
Fundi slitið  
Inga Sigurðardóttir 
 


